

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 109 /ĐHHD-CTHSSV

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 6 năm 2018

V/v tăng cường công tác quản lý, nắm bắt thông tin và phòng ngừa các biểu hiện HSSV tham gia tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự.

Kính gửi: Trường các đơn vị, tổ chức, đoàn thể trực thuộc.

Thời gian gần đây, khi Quốc hội khóa XIV đang họp, thảo luận để thông qua một số chính sách lớn về phát triển kinh tế, xã hội và một số Luật quan trọng, tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước đã xảy ra tình trạng một số phần tử cực đoan, tổ chức phản động kích động, lôi kéo người dân, trong đó có học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia tụ tập đông người, có hành động quá khích gây rối trật tự công cộng, tấn công các lực lượng chức năng, đập phá tài sản công... gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Để góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội, Hiệu trưởng yêu cầu Trường các đơn vị, tổ chức, đoàn thể cấp trường và Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Triển khai, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể HSSV, nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tuyệt đối không tham gia hoặc cổ vũ tham gia tuần hành, tụ tập đông người trái pháp luật, gây mất ANTT và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho HSSV về ý thức, trách nhiệm công dân đối với việc đóng góp ý kiến xây dựng Luật và chấp hành Luật.
2. Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên có kế hoạch theo dõi, phát hiện các đối tượng là HSSV có hành vi đăng tải, chia sẻ các thông tin sai trái, kích động hoặc có dấu hiệu chuẩn bị tổ chức các hoạt động hội nhóm, hội khóa, họp lớp, sinh hoạt tôn giáo trái phép... để lợi dụng lôi kéo, kích động HSSV tham gia tụ tập đông người trái pháp luật, gây mất ANTT; kịp thời phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương để gặp gỡ, tác động, giáo dục, răn đe không để xảy ra tình hình phức tạp về ANTT, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an để có phương án giải quyết kịp thời.
3. Phòng Công tác HSSV, các khoa, Ban Quản lý Nội trú, Ban Quản lý Nhà ở sinh viên, Ban Bảo vệ, Trợ lý Công tác HSSV, Ban Chấp hành Liên Chi đoàn, Ban Chấp hành Liên Chi hội sinh viên và Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn các lớp HSSV để chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời các kiến nghị, bức xúc trong HSSV tránh để bị các đối tượng xấu lợi dụng kích động. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ quản

lý, không để HSSV tham gia các hoạt động biểu tình, tụ tập đông người gây mất ANTT.

4. Tổ chức tốt công tác trực tăng cường đảm bảo ANTT, đặc biệt trong các ngày cuối tuần, xây dựng đường dây nóng, kịp thời trao đổi, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an các cấp để giải quyết các vụ việc liên quan đến HSSV có dấu hiệu tụ tập đông người trái pháp luật, gây mất ANTT.

Hiệu trưởng yêu cầu Trường các đơn vị, tổ chức, đoàn thể cấp trường và Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên; báo cáo tình hình, kết quả triển khai và báo cáo đột xuất khi xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT và an toàn xã hội liên quan đến HSSV của đơn vị về Nhà trường qua phòng Công tác HSSV (đ/c Phạm Văn Hiền- TP. Công tác HSSV, số điện thoại: 0918068689, đ/c Hoàng Lê Minh- Bí thư Đoàn thanh niên, số điện thoại: 0983725357).

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, CTHSSV



Nguyễn Mạnh An